

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองกระบี่

ตามที่จังหวัดกระบี่แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือข้อสะอวด จำนวน ๖ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทิศทาง นโยบาย และมาตรการต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ ตลอดจนนำหลักสูตรลูกเสือข้อสะอวดไปพัฒนาเป็นแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือข้อสะอวดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๗๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาส่งบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม สำหรับค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๘๖๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๘๖๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ 005244
วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือข้อสะอวด จำนวน ๖ รุ่นๆ ละ ๓ วัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทิศทาง นโยบาย และมาตรการต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ ตลอดจนนำหลักสูตรลูกเสือข้อสะอวดไปพัฒนาเป็นแผนการจัด กิจกรรมลูกเสือข้อสะอวดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายผู้เข้าร่วม โครงการฯ ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๘๓๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda) ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาส่งบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม ในรุ่นที่ ๕ ระหว่าง วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการ ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรม) สำหรับค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๒ - ๓ ต่อ ๔๑๗ โทรสาร ต่อ ๔๑๘

ผู้ประสานงาน นายชนกฤต วิเศษฤทธิ์ ๐๙๔ ๕๔๘ ๐๓๗๒

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”